



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวัน ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นิสิตทุนครู 5 ปี วอน ศธ. "อย่าลอยแพเด็ก" - หวังเป็นครูตามที่ตกลงรับทุน

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 มีนาคม 2550 10:16 น.

นิสิตทุนครู 5 ปี มศว วอน "ปวีจิตร" แสดงความชัดเจนกรณีหลังเรียนจบแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นครูตามข้อตกลงที่ทำไว้ตอนขอรับทุนหรือไม่ เหตุหวั่นถูกลอยแพ เพราะแม้แต่ทุนการศึกษายังได้รับล่าช้าต้องพังก่อนมหาวิทยาลัยก่อน

"กุลรดี พันธุ์แจ่ม" นิสิตวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตรทุนครู 5 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรัฐบาลไม่มีความชัดเจนในเรื่องทางออกของนิสิตทุนครู 5 ปี เหตุที่ผ่านมาเงินทุนที่นิสิตต้องได้รับนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้สำรองจ่ายให้นิสิตก่อนเสมอ กว่าเงินที่รัฐบาลจะให้นั้นช้ามาก

"ที่ผ่านมามรรดานิสิต นักศึกษาทุนครู 5 ปีได้ทำข้อตกลงในการรับทุนไว้ แต่ต้องตั้งใจเรียนและต้องรักษาระดับการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี หนึ่งภาคเรียนต้องได้เกรดเฉลี่ยต้องได้ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ถูกภาคทัณฑ์"

"นิสิตทุนครู 5 ปีทุกคนต่างมีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน ทำตามเกณฑ์และข้อกำหนดที่ ศธ.ได้กำหนดไว้ทุกประการ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที

ศธ.ได้ทำข้อตกลงไว้กับนิสิตทุนครู 5 ปี ก็คือ เมื่อจบการศึกษาแล้วนิสิตจะได้รับการบรรจุเป็นครู มีอัตราที่แน่นอนให้กับนิสิตทุนครู 5 ปีอย่างชัดเจน

มาวันนี้เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลข้อตกลงเปลี่ยนแปลงไป อยากฝากถามว่า ศ.ดร.วีจิตร ศรีสอาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะจัดการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร ทุกวันนี้ติดตามข่าวจากสื่อมวลชนที่น่าเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการทุนครู 5 ปี แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแน่นอนหรือไม่ อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงมาชี้แจง หรือจะเป็นการจัดสัมมนาเพื่อหาทางออกให้กับนิสิต นักศึกษาทุนครู 5 ปี ออกมาพูดให้ชัดเจนว่าในอนาคตจะมีอัตราบรรจุให้หรือไม่

"ไม่ใช่พูดแบบลอยๆ อย่างที่เป็นอยู่ พวกเราอยากจะได้ค่าชี้แจง ไม่ว่าจะ เป็น ศธ. หรือ สกอ. ควรจะรับหาทางออกให้พวกเรา หรือถ้าไม่มีอัตราบรรจุก็ให้รับบอกมา นิสิตทุนครู 5 ปีจะได้รับหาทางออกให้ชีวิตตัวเองในอนาคตต่อไป"